

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ สป. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผอ.กลุ่มงานสวัสดิการฯ กจ.สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุตเขตต์ วรรณประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจตุพร สายน้ำใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
--	--

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕	โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕ (มท. ๕๐๓๗๒)
------------------------	------------------------------------

คำอธิบาย : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน และสามารถสิ่งพิมพ์เอกสารราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้ในการประกอบการรับเหรียญ และประกอบการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน โดยติดตั้งไว้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

- การวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
- การรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อนำเข้าในฐานข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูลประกาศราชกิจจานุเบกษาเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- การตรวจสอบสืบค้นรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน สามารถสืบค้น หากจากชื่อ - นามสกุลว่ามีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่/ตอนที่/หน้าที่/วัน เดือน ปี
- เรียกดูราชกิจจานุเบกษา เล่มที่/ตอนที่/หน้าที่/วัน เดือน ปี ที่ปรากฏจากการสืบค้นรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑	๒	๓	๔	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลฯ	๑๐	๕	๐.๕	๐.๐๕

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - ไม่มี -

หลักฐานอ้างอิง : เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย [www.moi.go.th](http://www.moi.go.th) > บริการประชาชน > ระบบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน